

Của Lễ Dâng Hàng Năm (ACA) 2024

ACA nhằm cung cấp tiền cho các hội đoàn và các công việc mục vụ cho cộng đoàn Công Giáo địa phương, bao gồm cả giáo xứ của quý vị và các giáo xứ bạn.

Việc đóng góp của quý ông bà anh chị em đảm bảo tương lai cho Giáo hội địa phương qua việc chi phí cho nền giáo dục Công Giáo, các trại tĩnh tâm, dạy giáo lý, huấn luyện và đào tạo các chủng sinh, các tu sĩ, và các vị trí lãnh đạo của giáo dân.

Việc đóng góp của quý ông bà anh chị em cũng trực tiếp giúp đỡ giáo xứ của quý ông bà anh chị em.

Của Lễ Dâng Hàng Năm (ACA) là gì?

ACA là một lời mời gọi hàng năm của Tổng Giáo Phận Seattle kéo dài từ tháng Tư đến tháng Tư hàng năm. Việc kêu gọi này nhằm có tiền cho các chương trình và hội đoàn phục vụ anh chị em giáo dân toàn vùng phía Tây tiểu bang Washington, từ dưới Vancouver lên đến Blaine, từ Forks qua Snoqualmie. Quỹ này cũng dùng để tài trợ cho các việc mục vụ và các chương trình của Tổng Giáo phận có liên quan trực tiếp đến giáo xứ và các công tác mục vụ của giáo xứ quý vị.

Việc đóng góp cho ACA có quan trọng không mặc dù tôi vẫn đóng góp cho giáo xứ của tôi?

Đóng góp của quý vị vào ACA giúp chi tiêu cho các hội đoàn và công việc mục vụ có ích cho mọi người thông qua các giáo xứ, thành phố, các nền văn hóa khác nhau và các thế hệ. Bao gồm cả việc mục vụ ở các nhà thương và cơ sở y tế, nhà tù, hội đoàn giúp người nhập cư và tị nạn, hội đoàn đa văn hóa, đào tạo chủng sinh, dạy giáo lý, hội đoàn cho thanh thiếu niên, và nhiều việc khác nữa.

ACA giúp đỡ giáo xứ của tôi bằng cách nào?

Các giáo xứ là nơi trực tiếp nhận sự giúp đỡ của các hội đoàn và các công việc mục vụ được trang trải bởi ACA. Những công việc chung này bao gồm việc quản lý nhân sự, việc huấn luyện các giáo sĩ lãnh đạo giáo xứ, việc quản lý tài chánh của giáo xứ, truyền thông, xây dựng cơ sở vật chất, và công nghệ thông tin, đó chỉ là vài ví dụ. Tập trung các công việc này lại một chỗ là tiết kiệm được nhiều chi phí và cho phép các giáo xứ dành thời gian nhiều hơn cho việc chăm sóc giáo xứ và cộng đoàn. Nhờ sự đóng góp của quý vị, chúng ta có thể đơn giản hóa nhiều công việc, cải thiện thông tin liên lạc, thăng tiến đời sống đức tin cho mọi người trong phạm vi của giáo xứ.

Những giáo xứ nhận được nhiều tiền đóng góp hơn sẽ với dự kiến ban đầu sẽ nhận được phần dư đó trả lại cho giáo xứ để giáo xứ có thể thực hiện các dự án riêng của giáo xứ. Các giáo xứ có thể dùng tiền dư này cho việc sửa sang lại nhà bếp, lắp ráp thêm các thiết bị cho sân chơi hoặc đầu tư vô dàn âm thanh mới, tất cả số tiền này đều dành riêng cho giáo xứ.

Tôi nên đóng góp bao nhiêu?

Xin quý vị hãy góp số tiền mà quý vị thấy có ý nghĩa nhất. Năm ngoái, giáo dân ở Tổng Giáo Phận đóng góp trung bình 515 Mỹ kim. Xin quý vị cân nhắc đóng 1% thu nhập hàng năm của quý vị hoặc hơn để ủng hộ cho cuộc kêu gọi quan trọng này. Ngoài ra, mời quý vị đóng góp một Mỹ kim một ngày trong nhiều ngày (365 Mỹ kim mỗi năm) dùng để giúp đỡ cộng đoàn Công Giáo địa phương.

Lời nhắn riêng của Cha Jim đến giáo dân St. Michael

Tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em nào đã đóng góp cho Cửa Lễ Đàng Hàng Năm kỳ 2024. Nếu quý vị nào chưa đóng góp, xin đọc

lời mời gọi của tôi gửi về nhà cho quý vị về việc góp quỹ cho năm 2024 của Tổng Giáo Phận. Để tiện cho quý ông bà anh chị em, quý vị có thể dùng bao thư ở trong hàng ghế nhà thờ quý vị đang ngồi, hoặc quét mã QR code, hoặc lên mạng để đóng góp. Quý vị có thể đóng góp hàng tháng trải dài qua nhiều tháng để quý vị có thể dâng những món quà quý nhất cho công tác mục vụ nhà xứ và các hội đoàn của giáo xứ.